

ข้อมูลการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2565

1) รายชื่อผลงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยที่เสนอเพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ จำนวน 38 ผลงาน

2) กรมอนามัยส่งผลงานเพื่อสมัครรางวัลฯ ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 36 ผลงาน

โดยลำดับที่ 10-12 (สำนัก ก.ว. กองแผน คอ.10) รวมเนื้อหาผลงานส่งสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมบริการ

ผลงานเรื่อง การป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบกิจการ ด้วยแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน	ประเภทรางวัล	ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
1	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบัติการราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570	พัฒนาการบริการ	1) นางวิมล บ้านพวน 2) นางอัญชุลี บุญมาประเสริฐ
2	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	เด็กไทยสายตาดิวิลีชีวิตใหม่ สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า	บูรณาการข้อมูลเพื่อ การบริการ	1) นางปนัดดา จั่นผ่อง 2) นางสาวศัทธลียา โสดาปัดชา
3	สำนักทันตสาธารณสุข	ชมรมสูงวัย สุขใจ ใส่ใจฟันดี	พัฒนาการบริการ	นายกวีชัช ปาวงค์
4	สำนักโภชนาการ	โปรแกรมรับรองเมนูสุขภาพออนไลน์	นวัตกรรมบริการ	น.ส.บังเอิญ ทองมอญ
5	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	การพัฒนาฐานข้อมูลการเข้าถึงบริการสุขภาพ และการประเมิน โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและ เยาวชนในประเทศไทย (YFHS Application)	นวัตกรรมบริการ	1) นางอรอุมา ทางดี 2) น.ส.ศรินพร เกิดกุลรัตน์
6	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	นวัตกรรมบริการ “หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัคร ส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสม.) หลักสูตร 70 ชั่วโมง ผ่านระบบ ออนไลน์ กรมอนามัย	นวัตกรรมบริการ	น.ส.จุฑาภักดิ์ เจนจิตร
7	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	ดีจิตลด แพลตฟอร์ม ก้าวทำใจ	พัฒนาการบริการ	น.ส.สุพิชชา วงศ์จันทร์
8	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	การพัฒนาแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียน E-Learning สำหรับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ ในการใช้คู่มือเฝ้า ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	พัฒนาการบริการ	นางเปรมฤทัย เกตุเรน
9	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19	การบริการที่ตอบสนอง ต่อสภาวะวิกฤต (ภาพรวมกรม : 1 กรม 1 ผลงาน)	นายทัยธัช ทิรัญเรือง
10	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	ระบบควบคุมกำกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของ สถานประกอบการสร้างความปลอดภัยประชาชน	นวัตกรรมบริการ	น.ส.นวิรัตน์ อภิชัยนันท์
11	กองแผนงาน	การพัฒนาแบบมาตรฐานสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด (Thai Stop Covid Plus)	นวัตกรรมบริการ	1) น.ส.ชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล 2) นายศรัณยู จำปาไชยศรี
12	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	การขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังสถานประกอบการปลอดภัย ป้องกัน โควิด19 ด้วยแพลตฟอร์มไทยสตอปโควิด เขตสุขภาพที่ 10	พัฒนาการบริการ	น.ส.ตติยา สารธิมา
13	สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ	การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการรับรองผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารตามกฎหมายกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่าย อาหาร พ.ศ. 2561	พัฒนาการบริการ	1) นายเอกชัย ชัยเดช 2) นายสุชาติ สุขเจริญ
14	สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ และศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	การพัฒนาน้ำบริโภคในครัวเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ	สัมฤทธิ์ผลประชาชนมี ส่วนร่วม	1) น.ส.วราภรณ์ ถาวรวงษ์ 2) นายกฤตธน พงศ์ธนากุล
15	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	โปรแกรมสร้างความรอบรู้อนามัยสิ่งแวดล้อม ป้องกันโควิด-19	นวัตกรรมบริการ	น.ส.ชวิตา แก้วสอน
16	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	เครื่องมือการจัดลำดับชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี สุขภาพดี	นวัตกรรมบริการ	น.ส.นฤกร บุรณันต์
17	กองกฎหมาย	ระบบพิทักษ์สิทธิสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วย การสาธารณสุข	พัฒนาการบริการ	น.ส.ไพลิน สาราบรรณ
18	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจ วิเคราะห์และทดสอบสู่มาตรฐานสากล	พัฒนาการบริการ	นางวันนี มากันต์

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน	ประเภทรางวัล	ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
19	กองแผนงาน	ระบบคัดกรองระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Save Thai)	นวัตกรรมบริการ	1) น.ส.ชุตีวรรณ นพวิสุทธิสกุล 2) น.ส.แพพพรณ เจริญเลิศวิวัฒน์
20	กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ	สาสุขซัวร์ เชื้อได้	สัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม	1) นายสายชล คล้อยเอี่ยม 2) น.ส.กิ่งพิกุล ชำนาญคง(ศอ3)
21	สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง	พันวิฤตสถานการณ โควิด19 ด้วยศูนย์พักคอยชุมชนเขตเมือง : บทบาทกรมอนามัย ด้านส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	พัฒนาการบริการ	นางจันทิรา นันทมงคลชัย
22	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	ระบบเฝ้าระวังสื่อสารความเสี่ยงฝุ่นควันอัตโนมัติ	บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ	1) นายณธภัทร ธีระวรรณะศิริ 2) น.ส.กิ่งพิกุล ชำนาญคง (ศอ3)
23	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ	พลังเครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก เพื่อการจัดการการคลอดที่ปลอดภัยในถิ่นทุรกันดาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	พัฒนาการบริการ	1) นางกฤษณา กาเผือก(ศอ1) 2) นางรุ่งรศมี ศรีวงศ์พันธ์ (ศอข)
24	ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	การพัฒนา 6 โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพ (6 Value MCH Program) เขตสุขภาพที่ 2	พัฒนาการบริการ	นางดวงหทัย จันทรเชื้อ
25	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	9 อย่างเพื่อสร้างลูก ดูแลเด็กแบบองค์รวมผ่านแอปพลิเคชัน	นวัตกรรมบริการ	นายอุดมศักดิ์ แก้วบังเกิด
26	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพ ด้วยกลไกพระคิลาบุญภูฐาน (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสมว.) เขตสุขภาพที่ 3	สัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม	1) นายชาติร์ สีตาคำ 2) นางนาฏสินี ชัยแก้ว
27	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ระบบติดตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	นวัตกรรมบริการ	นางพัชราภรณ์ พัฒนะ
28	ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	Thai Fit Stop Fat	พัฒนาการบริการ	1) นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ 2) น.ส.ณรินทร์น ศรีจันทร์
29	ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	บริหารจัดการการคุมกำเนิดที่ปลอดภัยตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6	พัฒนาการบริการ	1) นางศิริพร จรรย์จิรวัฒนา 2) นางนงลักษณ์ สุขเอี่ยม
30	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	รูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการของไลน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (Line Official Account): "สุขภาพดีมีรางวัล" ของประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ	นวัตกรรมบริการ	1) นพ.ชาติร์ เมธาธาธิป 2) นายอริวัฒน์ บุตรดาบุตร
31	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี	การพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายอาหารปลอดภัยไทย-ลาว	พัฒนาการบริการ	นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์
32	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี	การจัดอาหารให้เด็กปฐมวัยตามภาวะโภชนาการ ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและที่บ้าน	พัฒนาการบริการ	นางโสพรรณ เรืองเจริญ
33	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี	การพัฒนาต้นแบบแม่ชีคิลาบุญภูฐาน	สัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม	1) ว่าที่ร้อยตรียุทธกร ประพากรณ์ 2) นางสาววรรณพร สว่างบุญ
34	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	การพัฒนาเครือข่ายอาสาดูแลวัยรุ่นและสตรียุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 9	นวัตกรรมบริการ	1) นางทรงคุณ ศรีดวงโชติ 2) น.ส.ธิฎญาศัภักดิ์ วรรณชัยยุตม์
35	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	สร้างเด็กอัจฉริยะด้วยการพัฒนาทักษะสมอง เขตสุขภาพที่ 10	พัฒนาการบริการ	1) น.ส.ไปยดา วิรศมี 2) นางศินีนาฏ ไสวัตร
36	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	Six B Value สู่การพัฒนาความรู้สุขภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10	พัฒนาการบริการ	นางอุมาพร สังข์ฤกษ์
37	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในสถานประกอบการ	สัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม	1) นางโสภิตา สุขจรุง 2) น.ส.รุชานา ยาชะรัต
38	ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	สื่อภาพกระบวนการแปรงฟันสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	นวัตกรรมบริการ	น.ส.ทัศนาว ฤทธิกุล